



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๖

ที่ ศก ๕๑๐๐๑/ว ๑๖๕ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรื จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๒ ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคม โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.pao-sisaket.go.th/งานสารบรรณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิเชียร ธีระเลิศพานิชย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

-จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งข้อสั่งการของกระทรวง-

มหาดไทย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๒ ด้าน คือ
เศรษฐกิจ และ ด้านสังคม

-เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งส่วนราชการ
ในสังกัดทราบโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
ข้อมูลได้ที่ www.pao-sisaket.go.th/งานสารบรรณ

(นางสาวณิขกมล สาสังข์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

8 มิถุนายน 2561

(นางนงเยาว์ ไชยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๘ มิ.ย. ๖๑

(นางกมลลักษณ์ ศุขคำสิงห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๘ มิ.ย. ๖๑

(นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นายदनัย วัฒนปานิ)

รองปลัดองค์การฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
11 มิ.ย. 2561

(นายวิเชียร ภิระเลิศพานิชย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เลขรับที่ ๑๖๑๑

วันที่ 24 เม.ย. 2561

ศษช.๔ (น.ม)

วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๕ น.
๐๐ ศสช.๐๒



ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

เลขรับที่ ๖๖๑๔

วันที่ 24 เม.ย. 2561

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๕๖๑๒

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนำสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์ และ (๒) การจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพ และ ๒) ด้านสังคม คือ ประเด็นการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก www.pppb.moi.go.th ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner "ข้อสั่งการจากการประชุม ครม." สำหรับจังหวัดชลบุรีให้แจ้งเมืองพัทยาดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอัครชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๖๐๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความนี้ถึงทางกระทรวงมหาดไทยด้วย

(นางนัฐธยาน์ บัวชุม)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร ๐๒-๒๖๖๒-๖๓๒๕ โทรสาร ๐๒-๒๖๖๒-๖๓๒๖

RECEIVED 24/04/2016 09:50

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. การจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนำสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนำสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์ และให้ส่วนราชการที่จะจัดตั้งตลาดดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยด้วยเพื่อให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดนั้น ๆ นำสินค้ามาจำหน่ายด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับตลาดอื่น ๆ ที่ได้มีการจัดตั้งและดำเนินการอยู่แล้วด้วย เช่น ตลาดประชารัฐ โดยอาจกำหนดให้มีวันพิเศษในแต่ละสัปดาห์ที่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่แตกต่างไปจากวันอื่น ๆ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตลาดอาหารที่มีความปลอดภัย เป็นต้น</p>	พช./สอ./ อต./กทม/ สนผ.สป. (กกพ.)/ จังหวัด ทุกจังหวัด	ให้ สนผ.สป. (กกพ.) เป็นหน่วยงาน หลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามข้อสั่งการ ดังกล่าว	-
		<p>๒. การจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เร่งดำเนินการจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนนิยมไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เช่น</p>	สอ./พช./ กทม./ จังหวัด ทุกจังหวัด	ให้ สอ. เป็นหน่วยงาน หลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามข้อสั่งการ ดังกล่าว	-

ร.ร.	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>อุทยานแห่งชาติ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในด้านการจราจร สถานที่จอดรถ และการรักษาความปลอดภัย</p> <p>๒.๒ สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย</p> <p>๒.๓ จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพ จำแนกตามเอกลักษณ์ไทยในด้านต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางผ้าไหมไทย อาหารไทย ข้าวไทย ทะเลไทย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ และมีเรื่องราว (story) ประกอบเพื่อเป็นการให้ความรู้และดึงดูดความสนใจ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและการประกอบการของชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยให้รวมถึงการแปรรูปสินค้าของชุมชนด้วย</p>			
๒.	ด้านสังคม	<p>๓. การตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการกันพื้นที่ผิวทางการจราจร ปิดเส้นทาง หรือกีดขวางการจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหามลพิษ โดยให้กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างในการจัดการพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเกิดผลกระทบด้านการจราจรให้น้อยที่สุด</p>	<p>กทม./กปน./ กปภ./กพท./ กฟภ./ จ.นครปฐม/ นนทบุรี/ สมุทรสาคร/ สมุทรปราการ /ฉะเชิงเทรา/ ปทุมธานี/ สนผ.สป. (กสม.)</p>	<p>ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ดังนี้ - ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ กทม. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ในเขตปริมณฑล ให้ สนผ.สป. (กสม.)</p>	-

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
				เป็นหน่วยงาน หลักประสาน กับจังหวัด	

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สือสาร สป. ๕๐๔๘๒